

## FDA công bố Quy tắc Cuối cùng về Truy xuất Nguồn gốc Thực phẩm thuộc FSMA

Cập nhật cấu thành

Ngày 15 tháng 11 năm 2022

Hôm nay, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã ban hành quy tắc cuối cùng về truy xuất nguồn gốc thực phẩm được thiết kế để tạo điều kiện xác định nhanh hơn và loại bỏ nhanh chóng thực phẩm có khả năng bị ô nhiễm khỏi thị trường, dẫn đến ít bệnh tật và/hoặc tử vong hơn do thực phẩm.

Thực phẩm tuân theo các yêu cầu quy tắc cuối cùng xuất hiện trong Danh sách Truy xuất Nguồn gốc Thực phẩm (FTL). Danh sách FTL bao gồm trái cây và rau chế biến tươi, trứng nguyên quả và bơ quả hạch, cũng như một số loại trái cây tươi, rau tươi, salad chế biến sẵn ăn liền, phô mai và các sản phẩm hải sản.

Cốt lõi của quy tắc cuối cùng là yêu cầu những người sản xuất, chế biến, đóng gói hoặc lưu giữ thực phẩm trong danh sách FTL phải duy trì hồ sơ bao gồm các Phần tử Dữ liệu Chính (KDE) liên quan đến các Sự kiện Theo dõi Quan trọng (CTE). Các công ty và trang trại, cơ sở bán lẻ thực phẩm và nhà hàng thuộc phạm vi của quy định sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin cho FDA trong vòng 24 giờ hoặc một khoảng thời gian hợp lý theo sự đồng ý của FDA.

Quy tắc cuối cùng cung cấp sự miễn trừ toàn bộ và một phần cho một số tổ chức và loại thực phẩm, chẳng hạn như một số nhà sản xuất nhỏ, cơ sở bán lẻ thực phẩm nhỏ và nhà hàng, trang trại bán thực phẩm trực tiếp cho người tiêu dùng và thực phẩm nhận được một số hình thức chế biến, v.v.

Quy tắc cuối cùng phù hợp với các thông lệ tốt nhất hiện tại của ngành và bao gồm các công ty trong nước, cơ sở bán lẻ thực phẩm, nhà hàng và trang trại, cũng như các công ty và trang trại nước ngoài sản xuất thực phẩm cho tiêu dùng tại Hoa Kỳ.

Quy tắc Cuối cùng về Truy xuất Nguồn gốc Thực phẩm là một thành phần quan trọng của Kế hoạch Chi tiết cho Kỷ nguyên Mới về An toàn Thực phẩm Thông minh hơn của FDA và thực hiện Mục 204(d) của Đạo luật Hiện đại hóa An toàn Thực phẩm của FDA (FSMA).

Để biết thêm thông tin

- Thông báo trong Sổ đăng ký Liên bang
- Quy tắc Cuối cùng về Truy xuất Nguồn gốc Thực phẩm thuộc FSMA
- Danh sách Truy xuất Nguồn gốc Thực phẩm